




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
บอร์ดพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผยวันนี้ (24 ต.ค.) เป็นครั้งแรกของนักสาธารณสุขที่รัฐให้ความสำคัญเชิญประชุมบอร์ดสุขภาพแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งสัปดาห์กรรมการเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ตกหล่น 2 วิชาชีพ คือ สภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาการแพทย์แผนไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน NBT และเพจ สร.	-
นโยบาย Quick Win สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brightttv, khaoja) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยความคืบหน้าโครงการบัตรใบเดียวรักษาทุกที่ แบบ 100% จะเปิดให้บริการนำร่องโครงการใน 4 จังหวัดแรก ได้แก่ นราธิวาส เพชรบุรี แพร่ และร้อยเอ็ด ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งใน รพ.และสถานพยาบาล ทุกสังกัด รวมถึง คลินิก ร้านขายยา และแล็บวินิจฉัย โดยจะมีการประกาศการนำร่อง โครงการบัตรใบเดียวรักษาทุกที่ อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์นี้ 24 ตุลาคม 2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ บทความพิเศษ - ทีมข่าวสาธารณสุข มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างระบบสุขภาพที่ดีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง การประกาศแผนเร่งรัดปฏิบัติการ Quick Win 100 วันให้เห็นผล มีการนำร่องในหลายแผนงานในหลายพื้นที่ เพื่อประเมินผลและขยายให้ใช้ได้ทั่วประเทศในปีต่อ ๆ ไป คาดหวังว่า 13 นโยบายจะช่วยเติมเต็มสุขภาพให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ไม่เป็นแค่เพียงไฟไหม้ฟาง	-
ปั้นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ส่งรพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, news1live, hfocus, thecoverage) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงการทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยังอบจ. ว่า ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่ง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 กำหนดว่ามีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาให้บริการประชาชน และมีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนชัดเจน ในเบื้องต้น สร.มีสถาบันพระบรมราชชนกผลิตบุคลากรรองรับ โดยในปี 2567 จะนำร่องผลิตแพทย์เข้าสู่สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 91 แห่ง ส่วนภาวะเร่งด่วนคือ การหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาดำเนินการ ทาง ม.ขอนแก่นได้เปิดให้แพทย์จบสาขาอื่นไปเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น 2 สัปดาห์ รวมถึง สสอ.และแพทย์ที่เกษียณอายุราชการ สามารถไปเรียนต่อหลักสูตรแพทย์แฟมเมด เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานระบบสุขภาพปฐมภูมิได้เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องคิดเรื่องความก้าวหน้าและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้คนทำงานมีความสุขด้วย	-
ขยายเวลาเปิดสถาบันเทิง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, hfocus) - นายวิชาญ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สร. เป็นผู้แทนรับหนังสือจากเยาวชน YSCN ที่ยื่นหนังสือถึงรมว.สร. โดยเรียกร้อง 5 ข้อ คือ 1.แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างรอบคอบ 2.การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น 3.เร่งนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ 4.ยาเสพติด และ 5.สุขภาพจิตในเด็กเยาวชน พร้อมกล่าวว่า สร.ร่วมกับเครือข่ายสร้างกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนห่างจากอบายมุข ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดย สร. เน้นการป้องกันและแก้ไขให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด รวมถึงนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ส่วนการขยายเวลาเปิดผับยังไม่ชัดเจน อาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ และมีกฎหมายเข้าไปควบคุมอย่างเข้มข้น ชัดเจน	-
ชวนโหวตโพลมติชนฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,ข่าวสด) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เชิญชวนประชาชนโหวตโพลมติชนxเดลินิวส์ : รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร ซึ่งเปิดโหวตวันที่ 1-31 ตุลาคม โดยกองบรรณาธิการในเครือมติชนและเดลินิวส์ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลพัฒนาส่งเสริมเป็นอันดับแรก ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟัง ขณะนี้กำลังพัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่	-
สร.คัดกรองคนไทยกลับจากอิสราเอล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, mcot, springnews) - สร.เผยผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. เวลา 01.00 น. จำนวนผู้อพยพ 20 ครั้ง สะสมรวม 3,150 ราย เป็นชาย 3,098 ราย	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หญิง 52 ราย วันนี้มีผู้เดินทางกลับ 506 ราย เป็นชาย 500 ราย หญิง 6 ราย สำหรับผลการคัดกรองด้านสุขภาพจิต รวม 338 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.7 พบว่า มีความไม่สบายใจ ระดับมากที่สุด 21 ราย พบจิตแพทย์รับยา 3 ราย ส่งต่อไปรักษา 1 ราย ด้านสุขภาพกายเจ็บป่วย รวม 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2 เป็นการบาดเจ็บ 19 ราย อาการทางเดินหายใจ 43 ราย โรคประจำตัว 3 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 6 ราย</p>	
<p>แนะนำ 3 เมฆออกเจ็อยง่าย -รสไม่จัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - เพจกรมอนามัย โพสต์ระบุว่า แนะนำ 3 เมฆออกเจ็อยง่าย รสไม่จัด 1.แกงจืดเต้าหู้ไข่ใบตำลึง : ให้พลังงานไม่สูง แต่มากประโยชน์ทางโภชนาการ 2.ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง : สร้างภูมิคุ้มกัน 3.ปลานึ่งซิง : ย่อยง่าย ด้านหวัดได้ดี</p>	-
<p>วันสะกิดเงินโลก สื่อที่นำเสนอ : hfocus - สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขวนร่วมงานวันสะกิดเงินโลก ในวันที่ 30 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสะกิดเงิน พร้อมของที่ระลึกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย พิธีเปิดโดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์</p>	-
<p>เฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ สองโรคไข้สุขภาพ -สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาดต่อเนื่อง กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 5-14 ปี และ 15-24 ปี ขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี มีภาวะอ้วนหรือมีโรคประจำตัว โดยสิ่งสำคัญต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และไปพบแพทย์เมื่อป่วย พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ</p>	-
<p>ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hocus, thecoverage) -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สปสช. ได้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 4 กลุ่มโรค คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง และบาดเจ็บทางไขสันหลัง และผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากภัยอันตรายชนิดไม่รุนแรง ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้ผู้ป่วยได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการแก้ไขการพูด โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักแก้ไขการพูด ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสภาพ ลดความพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปี 2566 มีผู้ป่วยรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเกือบ 3.8 หมื่นคน จำนวนกว่า 2.48 ล้านครั้ง</p>	-
<p>ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ,ข่าวสด) -นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เปิดเผยว่า การถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย คือโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศที่มีมูลค่าสูงถึง 4,470 ล้านบาท ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 สำหรับความคืบหน้าการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยให้ครบ 5 หมื่นราย มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย สามารถถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเมื่อเดือนก.ย. 2566 ได้ถึง 20,000 ราย ในผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหายาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และผู้ป่วยแพ้ยา สวรส.จะเดินหน้านำเรื่องการเปิดช่องทางเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการจัดทำเกณฑ์การขอใช้ข้อมูลที่ได้ถอดรหัสพันธุกรรม</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Ejan, vnexplorer) -กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากข่าวที่มีการระบุว่า ตึงเนื้อเล็ก ๆ ที่ขึ้นตามตัวมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการเสียดสีบ่อย อาจเป็นสัญญาณของผู้ที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูง เป็นข้อมูลที่เท็จ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว</p>	-
<p>รพ.อุตรดิตถ์ ไม่พบยาความดันรุ่นที่ อย.เรียกคืน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus -รพ.อุตรดิตถ์ ยืนยันไม่พบยารักษาโรคความดันโลหิตสูงรุ่นเดียวกับที่ อย.เรียกคืน ขอให้ผู้ป่วยกินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ โดยสแกน QR Code ที่แนบมากับยาที่ใช้อยู่ หากพบว่าชื่อการค้าและรุ่นการผลิตตรงกับรุ่นที่เรียกคืน ให้ติดต่อรพ.ที่รับการรักษา เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัย</p>	-
<p>ศัลยกรรมเย็บหน้าผากติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus - หญิงสาวรายหนึ่งร้องเรียนกรณีทำศัลยกรรมบริเวณหน้าผากกับคลินิกตั้งใน จ.นนทบุรี เกิดเป็นแผลเน่าและติดเชื้อรุนแรง คลินิกพยายามให้รับเงิน 2 หมื่นบาทเพื่อจบการรักษา แต่บาดแผลไม่ดีขึ้น จึงติดต่อกลับคลินิกแต่ติดต่อไม่ได้ และถูกขู่</p>	ประสานส่งข้อมูลให้กรม สบส.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฟ้องดำเนินคดีหรือเอ่ยชื่อคลินิก โดยได้รับการรักษาตัวเองนานกว่า 5 เดือน ต้องการความยุติธรรม ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย # กรม สบส. กรมอนามัย กรมการแพทย์ สคบ.</p> <p>ด้านคลินิกได้ติดต่อผ่านเพจป้ายยาความสวย ชี้แจงว่าเกิดจากผลกดทับแพ้ผ้าพันแผล คลินิกดูแลติดตามผลตลอด แต่คนไข้ขอเงินคืนระบุไม่สะดวกมารักษาเพราะอยู่ไกล เคสนี้มีเซ็นสัญญายุติการรักษา</p>	